

กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้โดยถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ การจัดหลักสูตรการเรียนรู้อัตนศึกษา Non degree

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น.

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมอีกทั้งเทคโนโลยี มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย การจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาดลตลอดชีวิตสำหรับประชาชน การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนกำหนดทิศทางการศึกษาของตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อัตนศึกษา

ระบบและกลไกการเทียบโอนความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากการเทียบประสบการณ์ มาเก็บสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษา รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับอุดมศึกษา หรือระดับปริญญาตรี โดยจัดให้มีหลักฐานการสะสมหน่วยกิต อาทิ สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และฝากในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา ที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอนโดยได้รับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา หรือคุณวุฒิทางการศึกษาอื่น ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษายอมรับ

การศึกษาตามอัธยาศัย ประสบการณ์บุคคล ผลการเรียนรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ การเทียบโอนประสบการณ์ เป็นการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา ซึ่งส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อัตนศึกษา โดยไม่กำหนดอายุ ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ ความสามารถหรือสมรรถนะมาเทียบหน่วยกิตและสะสมในคลังหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา สูการศึกษาในระบบ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา และผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษาได้มากกว่า 1 แห่งได้

การสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตสามารถที่จะสะสมได้ทั้งผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์ การเรียนวิชา/หลักสูตรต่าง ๆ โดยสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์เปิดดำเนินการหลักสูตรระบบคลังหน่วยกิต โดยเฉพาะระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่จะดำเนินการในระบบคลังหน่วยกิตเสนอขอความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษา และแจ้งคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการจัดการเรียนการสอนระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา โดยคุณสมบัติของผู้เรียน ต้องการเพิ่มพูนความรู้ โดยเข้าศึกษาในรายวิชา หรือหลักสูตรระยะสั้น ในระดับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิ์บัตร ที่ต่ำกว่าอนุปริญญาต้องมีคุณสมบัติตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด

การดำเนินการผลการเรียน

กรณีที่จะเข้าสู่การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ในระบบคลังหน่วยกิตจะต้องมีสมรรถนะที่แสดงถึงองค์ความรู้ที่สามารถเทียบโอนได้กับองค์ความรู้ในระดับชั้นของอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถวัดและประเมินผลได้

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการประเมินการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้จากประสบการณ์และสะสมหน่วยกิตให้แก่ผู้เรียน โดยต้องมีการบันทึกผลการเรียน ในกรณีที่ผู้เรียนได้รับหน่วยกิตจากการเทียบโอน จากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา

การให้คุณวุฒิและปริญญา

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถได้รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือสัมฤทธิ์บัตรแล้วแต่กรณี การศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี จะได้รับรับวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้เรียนสมัครเข้าศึกษาตามเงื่อนไข

1. ผู้เรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาเมื่อเรียนและสะสมหน่วยกิต ได้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2. สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ให้ปริญญาจะเป็นผู้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้แก่ผู้เรียนเพื่อสำเร็จการศึกษา
3. ผู้เรียนที่เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม
4. การให้ออนุปริญญา หรือปริญญาตรี แก่ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ต้องระบุว่าสำเร็จการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตไว้ในใบแสดงผลการเรียนด้วย